

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KIM BẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 09 /UBND-TTĐVNN

Kim Bảng, ngày 03 tháng 01 năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng, chống rét  
và dịch bệnh cho đàn Gia súc, gia cầm, thủy sản

***Kính gửi:***

- Phòng Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm DV nông nghiệp, Đài truyền thanh huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài và xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng thích nghi, sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Mặt khác, do tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần nên nhu cầu buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao. Do vậy nguy cơ phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi và động vật thủy sản là rất lớn.

Để công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

**I. Đối với các xã, thị trấn**

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản đặc biệt ở những xã đã xảy ra dịch bệnh, nơi có nguy cơ cao... để có biện pháp bao vây xử lý kịp thời ngay từ khi ổ dịch mới phát sinh không để dịch lây lan.

Chỉ đạo Thú y cơ sở rà soát tổng đàn vật nuôi và số con trong diện tiêm phòng để tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả lợn tinh hỗ trợ trong các tháng tiếp theo.

Khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản Thương phẩm, sản xuất giống Thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, hướng dẫn các hộ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét như: nâng cao độ sâu nước trong ao, hồ; che chắn gió lạnh, thả bèo, che bạt bề mặt ao nuôi...

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, chống rét cho đàn vật nuôi, thủy sản; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khi phát hiện có động vật ốm chết bất thường phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

**II. Đối với các cơ quan**

**1. Phòng Nông nghiệp & PTNT:**

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển,

buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

## **2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:**

Chủ động hướng dẫn chuyên môn và chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn phụ trách; tham mưu với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; chủ động phát hiện và báo cáo sớm ổ dịch truyền nhiễm nguy hiểm để kịp thời xử lý theo quy định. Chuẩn bị tin bài về các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo Khuyến nông cơ sở làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, chăn nuôi theo hướng VietGAP để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

**3. Đài truyền thanh huyện:** Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về công tác phòng, chống rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản; tầm quan trọng của công tác phòng, chống rét và dịch bệnh trong việc bảo vệ đàn vật nuôi. Từ đó người chăn nuôi tự giác chấp hành, thực hiện.

Trên đây là nội dung quan trọng cần thực hiện để nâng cao hiệu quả phòng, chống rét và dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả. / *Jhu*

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTHU - TTHĐND huyện; | b/c
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hiệp**